

*

Số 01- HD/BTG

HƯỚNG DẪN
Công tác tuyên truyền quý I năm 2017

Thực hiện Chương trình công tác Tuyên giáo năm 2017, để góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua, lập thành tích, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong quý I/2017 trên các lĩnh vực, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hướng dẫn công tác tuyên truyền cụ thể như sau:

I- TUYÊN TRUYỀN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, KINH TẾ - XÃ HỘI

1- Tuyên truyền việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI

- Tuyên truyền việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng gắn với quá trình triển khai các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; nhằm tạo sự thống nhất về ý chí, hành động cách mạng trong toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

- Tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, đề án, kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI; các nhiệm vụ mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng nhằm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

- Tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

- Tuyên truyền tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của mỗi cấp, mỗi ngành và từng cơ sở trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; tích cực vận động các tầng lớp nhân dân, các dân tộc trong huyện hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội đã đề ra.

- Tuyên truyền các hoạt động kiểm tra, đánh giá tình hình và tiến độ việc triển khai thực hiện các nghị quyết. Từ đó, đề xuất biện pháp tham mưu giúp cấp

ủy kịp thời khắc phục, uốn nắn những thiếu sót, tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết.

- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Điều lệ Đảng, việc đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong giai đoạn mới. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 34- CT/TW, ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về tăng cường đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” trên các lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng.

2- Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017

- Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội quý I và năm 2017 của đất nước, của tỉnh, huyện và các đơn vị. Đặc biệt, tuyên truyền những thành tựu của tỉnh Bắc Giang sau 20 năm tái lập tỉnh (01/01/1997- 01/01/2017), tuyên truyền 60 năm ngày thành lập huyện (1957 - 2017). Chú trọng phân tích làm rõ những khó khăn, biến động bất thường của giá cả thị trường, thiên tai, dịch bệnh trong nước, sự bất ổn về tình hình an ninh chính trị ở các nước trên thế giới... Từ đó, làm nổi bật vai trò lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng và tinh thần đoàn kết của nhân dân các dân tộc trong huyện nói riêng và của cả nước nói chung là những nhân tố quyết định trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

- Tăng cường tuyên truyền phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của đất nước, của tỉnh, huyện và các đơn vị đã được Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp thông qua. Trong đó, quan tâm đến tuyên truyền việc huy động các nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tăng cường xã hội hóa, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh. Đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Thực hiện quyết liệt các đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao hiệu quả đầu tư công phù hợp với thực tế của huyện. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, tiếp tục cải thiện đời sống nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Tăng cường công tác đối ngoại, nâng cao vị thế địa phương.

3- Tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Khẳng định kết quả quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/HU, ngày 29/11/2016 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên, quan trọng của các tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng,

chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

- Tuyên truyền những nội dung cơ bản, giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

+ Hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về xây dựng, phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng; về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng...

+ Các quan điểm và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội...

+ Phong cách Hồ Chí Minh: phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỷ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị, phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương...

- Phát hiện, biểu dương, cổ vũ cá nhân, tập thể tiêu biểu, có thành tích xuất sắc và các bài học kinh nghiệm trong tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với tuyên truyền, biểu dương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt việc tốt.

- Công thông tin điện tử, Đài truyền thanh huyện và hệ thống đài truyền thanh các xã, thị trấn, các ngành tiếp tục tăng cường đưa các tin, bài tuyên truyền về các tập thể, cá nhân điển hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước do các cơ quan, đơn vị phát động.

- Các chi, đảng bộ trực thuộc tăng cường tuyên truyền nhân rộng những nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chủ động kiểm tra, bổ sung, thay thế, sửa chữa các pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền đã cũ hoặc hư hỏng; xây dựng chuẩn mực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cơ quan, đơn vị.

4- Tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật; công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến, triển khai thi hành Hiến pháp và một số Luật có hiệu lực ngày 01/01/2017; các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Tuyên truyền kết quả thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số” giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

- Tuyên truyền việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, trọng tâm là: Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) và Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội (khóa XIII) về phòng, chống tội phạm; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Đinh Dậu năm 2017; Công văn số 561-CV/TU của Tỉnh ủy về việc tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và việc tổ chức Tết Đinh Dậu năm 2017...; kịp thời phát hiện, cổ vũ, biểu dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

- Tuyên truyền các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích trong phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

5- Tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm; những hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

- Tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của các cấp, các cơ quan, ban, ngành chức năng và ý thức của nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là trong những ngày lễ, tết; phòng, chống rét, dịch bệnh ở người và gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn huyện; tuyên truyền về công tác tiêm phòng dịch, các biện pháp phòng chống dịch của các cơ quan chuyên môn; kịp thời biểu dương các cơ quan, đơn vị, các gia đình, cá nhân thực hiện tốt công tác phòng chống rét, dịch bệnh; phát hiện và phê bình những cá nhân, tập thể thực hiện chưa tốt.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; đảm bảo an ninh trật tự và xử lý các sai phạm về sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ trái phép, kịp thời ngăn chặn không để xảy ra tình trạng đốt pháo trong

nhân dân nhất là trong đêm giao thừa. Đồng thời thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của UBND huyện về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

- Tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân dân khi tham gia giao thông, chấp hành tốt Luật giao thông và các quy định của người tham gia giao thông về đội mũ bảo hiểm, không uống rượu, bia khi tham gia giao thông. Đặc biệt, tuyên truyền các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho nhân dân vui tết đón xuân mới Đinh Dậu năm 2017.

- Tuyên truyền chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước; các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, thăm và tặng quà cho các gia đình có công với nước, các đối tượng chính sách xã hội, người già cô đơn, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa; các cá nhân, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

- Tăng cường tuyên truyền công tác quản lý thị trường, chống hàng giả, hàng lậu, gian lận thương mại đối với hàng hóa, dịch vụ; hoạt động bình ổn giá cả, cung ứng đầy đủ hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng phục vụ nhân dân, nhất là ở các huyện miền núi, vùng khó khăn. Xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận trong đo lường, không công khai thông tin về giá cả hàng hóa...

6- Đẩy mạnh thông tin đối ngoại; tuyên truyền về biển, đảo; phân giới, cắm mốc (*Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ có hướng dẫn cụ thể sau*).

7- Tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới

- Đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản mới ban hành: Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020"; Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1600/QĐ-TTg, ngày 16/8/2016 của Thủ tướng phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1566/QĐ-TTg, ngày 09/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia đảm bảo cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025...

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng những kết quả nổi bật trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới ở Đảng bộ huyện năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tiếp theo.

- Tuyên truyền tình hình, kết quả xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư"; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tuyên truyền, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, các gương điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

- Đài truyền thanh và Cổng thông tin điện tử huyện, bản tin các xã, thị trấn tuyên truyền bằng nhiều hình thức thích hợp; tăng cường tin, bài, thời lượng phản ánh về hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là phản ánh những

cách làm hay, mới, sáng tạo, hiệu quả, những mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

8- Tuyên truyền về công tác dân tộc miền núi

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc: Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc; Quyết định số 551/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và các chương trình chính sách dân tộc khác; tuyên truyền triển khai thực hiện "Đề án chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và giảm nghèo bền vững đối với 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh Bắc Giang năm 2016"; Quyết định số 171/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 28/3/2016 phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015...

- Tuyên truyền kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Tuyên truyền nhân rộng các nhân tố điển hình về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trong vùng đồng bào dân tộc.

- Đài truyền thanh, Công thông tin điện tử huyện tích cực tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

II- TUYÊN TRUYỀN CÁC NGÀY LỄ, KỶ NIỆM LỚN

Quý I/2017 có nhiều ngày lễ, ngày kỷ niệm quan trọng như: Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2017) và đón Tết Đinh Dậu; kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Trường Chinh (09/02/1907- 09/02/2017); kỷ niệm 133 năm khởi nghĩa Yên Thế (16/3/1884- 16/3/2017)... Để góp phần tổ chức tốt các ngày lễ, kỷ niệm, công tác tuyên truyền cần tập trung vào một số nội dung cụ thể như sau:

1- Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Giang (01/01/1997- 01/01/2017)

Tuyên truyền khái lược về lịch sử hình thành vùng đất- con người Bắc Giang; tuyên truyền những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang đã đạt được sau 20 năm tái lập. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa rất lớn, đánh dấu chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển của tỉnh Bắc Giang, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, với sự đoàn kết, chung sức, chung lòng của Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều thành tựu quan trọng. Đây là nền tảng quan trọng, tạo tiền đề để Bắc Giang tiếp tục đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong những năm tiếp theo.

2- Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2017) và đón Tết Đinh Dậu

- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; phân tích sâu sắc những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng ta trong 87 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

- Tuyên truyền những công hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, nhấn mạnh giai đoạn Người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (năm 1941); đồng thời tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, chú trọng việc tuyên truyền những tập thể và cá nhân tiêu biểu.

- Phê phán những hiện tượng tiêu cực, cò bạc, mê tín dị đoan, lãng phí trong việc hiếu, hỷ, lễ hội... Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch.

3- Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Trường Chinh - Tổng Bí thư của Đảng (09/02/1907- 09/02/2017)

- Tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của đồng chí Trường Chinh; những bài học mà đồng chí Trường Chinh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta, nhất là vận dụng những bài học đó vào thực tiễn đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Phát động các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, lập thành tích xuất sắc chào mừng 110 năm Ngày sinh đồng chí Trường Chinh. (*Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã có Công văn số 01-CV/BTG, ngày 06-01-2017 và sao gửi đề cương tuyên truyền*).

4- Kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2017)

- Tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử 107 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; truyền thống yêu nước, tinh thần lao động sáng tạo và những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam nói chung và nữ công nhân, viên chức, lao động nói riêng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

- Tuyên truyền sâu rộng trong nữ công nhân, viên chức, lao động về sự quan tâm của Đảng, Bác Hồ và Nhà nước đối với công tác phụ nữ; về Luật bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình và các chính sách có liên quan đến lao động nữ và trẻ em.

5- Kỷ niệm 133 năm khởi nghĩa Yên Thế (16/3/1884 - 16/3/2017)

- Tuyên truyền tinh thần đoàn kết của nghĩa quân; về ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cuộc khởi nghĩa Yên Thế.

- Tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của người anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám đối với phong trào cách mạng Việt Nam nói chung và trong Cuộc khởi nghĩa Yên Thế nói riêng.

- Phát động các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, lập thành tích xuất sắc chào mừng 133 năm Cuộc khởi nghĩa Yên Thế.

6- Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2017)

- Tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử và truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 86 năm qua, những thành tựu và đóng góp của thế hệ trẻ Việt Nam trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc đổi mới hiện nay.

- Vai trò và trách nhiệm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới đất nước, nhất là giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức và lối sống cho thanh niên theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua, những gương sáng đoàn viên, thanh niên trên mọi lĩnh vực.

III- KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Đinh Dậu 2017!

2- Nhiệt liệt chào mừng 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 - 3/2/2017)!

3- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2017!

4- Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Tân Yên quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020!

5- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

6- Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng!

7- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

8- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

9- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Ngoài các nội dung tuyên truyền chủ yếu nêu trên, các đơn vị căn cứ vào tình hình, đặc điểm cụ thể xác định rõ các nội dung và hình thức tuyên truyền cho phù hợp và đạt hiệu quả cao; báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Huyện ủy trong báo cáo hàng tháng để Ban tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TU (B/c);
- Thường trực Huyện ủy (B/c);
- Các chi, đảng bộ trực thuộc;
- MTTQ và các đoàn thể;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu VT.

**K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Trịnh Ngọc Minh